

STANLEY BLACK & DECKER

นโยบายคุกกี้

อัปเดตล่าสุด: เมษายน 2023

นโยบายคุกกี้นี้ใช้กับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันที่ใช้โดย Stanley Black & Decker, Inc. และบริษัทในเครือของเรา (“Stanley Black & Decker”, “เรา”, “ของเรา”) กับบริการของเรา (ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา) ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ แอปบนมือถือ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม บริการโฆษณา และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Stanley Black and Decker ที่คุณใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราใช้กับและใช้เสริมนโยบายคุกกี้นี้ ภายในขอบเขตที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ผ่านทางคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกเหนือจากผ่านทางคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งสิทธิ์และทางเลือกของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่ [นโยบายความเป็นส่วนตัว \(Privacy Policy\) | Stanley Black & Decker \(stanleyblackanddecker.com\)](#)

นโยบายคุกกี้นี้ใช้ไม่ได้กับเว็บไซต์ บริการหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าจะเข้าถึงได้ผ่านทางบริการของเราก็ดังกล่าว โปรดดูนโยบายคุกกี้ของบุคคลที่สามดังกล่าว เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันโดยบุคคลดังกล่าว

โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถเลือกว่าจะยอมรับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันหรือไม่ โดยเปลี่ยนการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของคุณ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าเฉพาะสำหรับบริการ อย่างไรก็ตาม หากคุณปิดใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คุณอาจได้รับประสบการณ์ไม่เต็มที่จากการใช้บริการ และคุณสมบัติบางประการอาจทำงานไม่ได้ตามจุดประสงค์ โปรดดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้เฉพาะและเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันที่เราใช้ และทางเลือกของคุณที่ด้านล่างนี้

1 ประเภทของคุกกี้

คุกกี้เป็นคุณสมบัติมาตรฐานของเว็บไซต์ที่ทำให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูลปริมาณเล็กน้อยไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เกี่ยวกับการเข้าชมและการใช้บริการ คุกกี้ช่วยให้เราทราบว่าส่วนใดของบริการมีประโยชน์ และส่วนใดจำเป็นต้องปรับปรุง เพื่อจุดประสงค์นี้ เรายังใช้เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกับคุกกี้ เช่น Flash Local Shared Object (เรียกอีกอย่างว่าคุกกี้ Flash) หรือแท็กพิกเซล ตามที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่างนี้

คุกกี้ที่จำเป็นต่อใช้ คุกกี้ที่จำเป็นต่อใช้ทำให้คุณสามารถสำรวจดูบริการของเราได้ หากไม่มีคุกกี้ที่จำเป็นจริงๆ เหล่านี้ บริการของเราจะทำงานให้คุณไม่ได้ราบรื่นเท่าที่เราต้องการให้เป็น และเราอาจไม่สามารถนำเสนอบางแง่มุมหรือคุณสมบัติบางประการของบริการของเราได้

คุกกี้การทำงาน คุกกี้การกำหนดลักษณะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกและการกำหนดลักษณะของคุณ และทำให้เราสามารถจดจำภาษาหรือการตั้งค่าในเครื่องอื่นๆ และปรับแต่งบริการของเราโดยสอดคล้องกัน

คุกกี้ประสิทธิภาพ คุกกี้การวิเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของเราโดยคุณ และทำให้เราสามารถปรับปรุงลักษณะการทำงานได้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้การวิเคราะห์จะแสดงให้เราทราบว่าเพจใดเป็นเพจที่มีผู้เยี่ยมชมบ่อยที่สุดในบริการของเรา ช่วยให้เรารู้สึกความลำบากใดๆ ที่คุณมีกับบริการของเรา และแสดงให้เราทราบว่าโฆษณาของเราใช้ได้ผลหรือไม่ ซึ่งทำให้เราสามารถมองเห็นรูปแบบโดยรวมในการใช้งานบริการของเรา แทนที่จะเป็นการใช้งานของคนคนเดียว เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์ปริมาณข้อมูลบนบริการของเรา แต่เราไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลนี้เพื่อดูข้อมูลที่ระบุตัวตนเป็นรายบุคคล

คุกกี้การตั้งค่าและโฆษณาที่มีเดีย คุกกี้โฆษณาตั้งค่าเพื่อแสดงโปรโมชันหรือโฆษณาที่ตั้งเป้าไว้ตามความสนใจของคุณในบริการของเรา หรือเพื่อจัดการโฆษณาของเรา คุกกี้เหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในบริการของเราและเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ เพื่อแสดงโฆษณาที่ตั้งเป้าไว้แก่คุณ คุกกี้โฆษณาที่มีเดียเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โฆษณาที่มีเดีย

2 คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันที่เราใช้

เมื่อคุณเยี่ยมชมบริการของเรา เราจะวางคุกกี้จำนวนหนึ่งไว้บนอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเรา ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เป็นของคุกกี้เหล่านี้ การวางตำแหน่ง และการใช้งาน อาจทำให้เราสามารถระบุตัวตนของคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกว่าคุณและผู้เยี่ยมชมอื่นๆ ใช้บริการของเราอย่างไรโดยการรวบรวมข้อมูลการใช้งานเชิงสถิติ และทำให้เราสามารถมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นกับบริการของเรา บุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการ พันธมิตร หรือลูกค้าของเรา ก็อาจใช้คุกกี้โดยเชื่อมโยงกับบริการของเราได้ เพื่อช่วยให้เราให้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือเพื่อวิเคราะห์การใช้บริการของเรา

สำหรับรายชื่อคุกกี้ประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันที่ใช้ในบริการของเรา ไปที่ศูนย์การกำหนดลักษณะ (Preference Center) ในแบนเนอร์คุกกี้ของเว็บไซต์ที่คุณกำลังดู หากคุณปิดแบนเนอร์คุกกี้แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเลือกไอคอนคุกกี้บนเว็บไซต์นั้น เพื่อเข้าถึงแบนเนอร์คุกกี้และศูนย์การกำหนดลักษณะ (Preference Center)

Google Analytics เราใช้บริการของ Google Analytics ตามที่ให้เราโดย Google, Inc. (“Google”) ซึ่งใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ และรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมและแนวโน้ม บริการนี้ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ แอป และทรัพยากรออนไลน์อื่นๆ อีกด้วย คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของ Google ได้โดยไปที่ www.google.com/policies/privacy/partners/ และคุณสามารถเลือกรับบริการได้โดยการดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มของเบราว์เซอร์เพื่อเลือกรับบริการ Google Analytics ซึ่งมีอยู่ที่ <https://tools.google.com/dlpage/gaoptout>

แท็กฟิสิกเซล เราใช้แท็กฟิสิกเซล (เรียกอีกอย่างว่าเว็บบีคอนและ GIF ในใส) เพื่อติดตามการทำงานของผู้ใช้บริการของเรา วัดความสำเร็จของแคมเปญการตลาดของเรา และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา และอัตราการตอบสนอง รวมทั้งสิ่งอื่นๆ

Adobe Flash เราใช้ Flash Local Shared Object (“Flash LSO”) และเทคโนโลยีอื่นๆ ร่วมกับสิ่งอื่นๆ เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้จัดเก็บ Flash LSO ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถปรับการตั้งค่า Flash Player ของคุณให้บล็อกการจัดเก็บ Flash LSO โดยใช้เครื่องมือที่รวมอยู่ใน [Website Storage Settings Panel](#) นอกจากนี้ คุณสามารถไปที่ [Global Storage Settings](#)

[Panel](#) และทำตามคำแนะนำ (ซึ่งอธิบายวิธีการลบ Flash LSO ที่มีอยู่ (ซึ่งเรียกว่า “ข้อมูล”) วิธีป้องกันไม่ให้วาง Flash LSO ในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยที่คุณไม่ยินยอม และวิธีบล็อก Flash LSO ที่ไม่ได้ส่งมาให้โดยผู้ให้บริการหน้าที่คุณกำลังใช้งานในขณะนั้น เป็นต้น) โปรดทราบว่า การตั้งค่า Flash Player ให้จำกัดการยอมรับ Flash LSO อาจลดทอนหรือขัดขวางการทำงานของแอปพลิเคชัน Flash บางตัว

ข้อมูลเบราว์เซอร์หรือข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลบางรายการถูกเก็บรวบรวมโดยเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ หรือรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านอุปกรณ์ของคุณ เช่น ที่อยู่ Media Access Control (MAC) ประเภทคอมพิวเตอร์ (Windows หรือ Mac) ความละเอียดหน้าจอ ชื่อและเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ ผู้ผลิตและรุ่นอุปกรณ์ ภาษาประเภทและเวอร์ชันของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ และชื่อและเวอร์ชันของบริการที่คุณกำลังใช้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริการของเราทำงานอย่างถูกต้อง

การสร้างลายนิ้วมืออุปกรณ์ เพื่อให้เราสามารถนำเสนอเนื้อหาที่เราเชื่อว่าคุณน่าจะสนใจ โดยพิจารณาตามกิจกรรมของคุณในบริการของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงและการยืนยันตัวตน เราอาจใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกับคุกกี้ด้วย ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้แอตทริบิวต์ของอุปกรณ์ของคุณ และนำมาพร้อมกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเบราว์เซอร์ หรือเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านทางอุปกรณ์ของคุณ เพื่อสร้าง ID ไม่ซ้ำกัน ซึ่งจะระบุเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณให้เราทราบด้วยความแน่นอนตามสมควร ในบริบทนี้ เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และรวมข้อมูลต่อไปนี้:

- จำนวนการเข้าชม
- การเข้าชมครั้งสุดท้าย
- การเข้าชมครั้งแรก
- ที่อยู่ IP ภายนอก
- ที่อยู่ IP ภายใน
- ความละเอียดหน้าจอ
- ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (ละติจูด/ลองจิจูดตามที่อยู่ IP)
- เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพอุปกรณ์
- เกณฑ์มาตรฐานแบนด์วิดท์อุปกรณ์
- ผู้ใช้-เอเจนต์ของอุปกรณ์ (ประเภทเบราว์เซอร์ เวอร์ชัน)
- ความสามารถของอุปกรณ์ (สตริง Modernizr สำหรับความสามารถของเบราว์เซอร์)
- ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์
- ปลั๊กอินของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
- ภาษาของเบราว์เซอร์
- เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน Flash
- เวลาอุปกรณ์ในไฟล์
- คีย์เวิร์ดที่ใช้ ถ้ามาจากโปรแกรมค้นหา
- เพลงที่เข้าชม
- ระยะเวลาการเข้าชม
- หน้าการส่งต่อ
- ตำแหน่งเคอร์เซอร์ของเมาส์
- การคลิกเมาส์
- ตำแหน่งการเลื่อนหน้า

3 ทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันของเรา

เราอาจขอความยินยอมจากคุณเพื่อวางคุกกี้ในอุปกรณ์ของคุณ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็นต้องใช้ โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันที่นี้ โดยไปที่ศูนย์การกำหนดลักษณะ (Preference Center) ในแบนเนอร์คุกกี้ของเว็บไซต์ที่คุณกำลังดู หากคุณปิดแบนเนอร์คุกกี้แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเลือกไอคอนคุกกี้บนเว็บไซต์นั้น เพื่อเข้าถึงแบนเนอร์คุกกี้และศูนย์การกำหนดลักษณะ (Preference Center)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้วางคุกกี้ได้ โดยกำหนดค่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้เป็นเช่นนั้น โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ที่ใช้ทั่วไปได้ที่ <http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html> นอกจากนี้ หากปิดใช้งานคุกกี้ บริการของเราอาจทำงานไม่ได้ตามจุดประสงค์ครบทุกคุณสมบัติ

โปรดทราบว่าปัจจุบัน เราไม่มีทางที่จะเชื่อมโยงการตัดสินใจของคุณที่จะเลิกรับคุกกี้ในบัญชีหรือโปรไฟล์ของคุณ หากคุณประสงค์ที่จะเลิกรับอีเมลการตลาด โปรดเลือกปุ่ม “เลิกรับบริการ (Unsubscribe)” ที่ด้านล่างของการสื่อสารทางการตลาดใดๆ ของเรา หากต้องการใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณทั่วทั้งองค์กร Stanley Black & Decker (ตามที่อธิบายไว้ใน [นโยบายความเป็นส่วนตัว \(Privacy Policy\) ของเรา | Stanley Black & Decker \(stanleyblackanddecker.com\)](#) กรุณาไปที่ [แบบสอบถามข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัว \(Privacy Policy Inquiry Form\)](#) ของเรา หรือติดต่อเราได้ที่หมายเลข +1 (888) 997-6648 คุณสามารถถอนความยินยอมในการใช้คุกกี้ของเราได้ตลอดเวลา เพื่อใช้สิทธิ์นี้ คุณสามารถลบคุกกี้ที่ถูกวางบนอุปกรณ์ของคุณได้ตามที่อธิบายข้างต้น

4 ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้นี้ โปรดติดต่อเราผ่านทาง [แบบสอบถามข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัว \(Privacy Policy Inquiry Form\)](#) ของเรา โทรหาเราที่หมายเลข +1 (888) 997-6648 ส่งอีเมลถึงเราได้ที่ PrivacyPolicyManager@sbdinc.com หรือเขียนถึงเราได้ที่นี่:

Stanley Black & Decker, Inc.

1000 Stanley Drive

New Britain, CT 06053

Attn.: Legal / Privacy Policy Manager

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้เมื่อใดก็ได้ โปรดดูที่ป้าย “อัปเดตล่าสุด (Last Updated)” ที่ด้านบนของหน้านี้ เพื่อดูว่านโยบายคุกกี้นี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายคุกกี้จะมีผลบังคับใช้ เมื่อเราจัดให้มินนโยบายคุกกี้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วบนบริการหรือผ่านทางบริการ